

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **732** /BNN - KH

Hà Nội, ngày **18** tháng 03 năm 2011

V/v đề nghị không lấy đất thí nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa tại Đà Lạt để xây chung cư

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam là đơn vị sự nghiệp công lập và là đơn vị duy nhất ở phía Nam của Bộ Nông nghiệp và PTNT có chức năng nghiên cứu khoa học về Khoai tây, Rau và Hoa phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Theo Quyết định số 2545/QĐ-UB ngày 14/8/2000 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm được giao 63.036 m² (6,3 ha) để làm nhà thí nghiệm, nhà làm việc, kho bãi, ruộng thí nghiệm sản xuất giống. Hiện nay, Trung tâm đang sử dụng đất hiệu quả và đúng mục đích được giao. Theo kế hoạch trong những năm tới, Trung tâm sẽ từng bước được đầu tư để mở rộng diện tích nhà màng lên đến 80% diện tích đất để chủ động nghiên cứu, sản xuất giống, nhất là giống rau, hoa và nghiên cứu xây dựng các mô hình canh tác công nghệ cao trong nông nghiệp.

Theo báo cáo của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, thành phố Đà Lạt có chủ trương đề nghị tỉnh Lâm Đồng hoán đổi và lấy đi gần 7.000 m² đất bằng phẳng, màu mỡ đang là đất thí nghiệm để xây dựng chung cư, đổi lại cho Trung tâm vùng đất thấp, ngập sinh, không thể làm thí nghiệm được. Nếu lấy đi gần 7.000 m² này, phần đất giáp ranh còn lại bị chia thành những mảnh đất nhỏ, manh mún với diện tích mỗi mảnh khoảng 100-200 m² nên rất khó khăn để xây dựng thành ruộng thí nghiệm tiêu chuẩn.

Với những lý do trên, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng không lấy đất đã giao cho Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa, hướng dẫn thành phố Đà Lạt lựa chọn địa điểm khác để xây chung cư, tạo điều kiện cho Trung tâm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của ngành nông nghiệp khu vực phía Nam nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (b/c);
- Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;
- Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam;
- Lưu VT, KH, Ban 09.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Bùi Bá Bổng